



THƯ MỤC VỤ

THÁNG 6, 2024

Vừa qua Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: 'Hãy tái khám phá lại việc tôn sùng đền tạ Thánh Tâm' nhân dịp gặp gỡ những tham dự viên một hội nghị được tổ chức tại Rome nhân dịp cử hành Năm Thánh, ĐTC chia sẻ các cuộc hiện ra dẫn đến việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy tái khám phá việc tôn sùng đền tạ này trong Giáo hội.

Việc tôn kính đền tạ Thánh Tâm Chúa là trọng tâm của hội nghị quốc tế được tổ chức tại Rome để đánh dấu kỷ niệm 350 năm Ngày Thánh Tâm Chúa Giêsu hiện ra với Thánh nữ Margarita Maria Alacoque ở Paray-le-Monial, thuộc vùng Bourgogne nước Pháp.

Thánh Margarita Maria' được biết đến là người đã khởi xướng lòng sùng kính này vào cuối thế kỷ 17; lòng sùng kính này sau đó đã được Đức Thánh Cha Clement XIII chính thức công nhận và phê chuẩn. Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ mong muốn rằng hội nghị "có thể đổi mới và đào sâu ý nghĩa của việc thực hành đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, được Thánh nữ Margarita Maria' khởi xướng mà ngày nay có phần bị lãng quên hoặc bị coi là lỗi thời.

Theo thông lệ đã có từ thời thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu 7/6 năm nay, chúng ta sẽ **cầu xin ơn thánh hóa các linh mục**. Hơn ai hết, linh mục là người được thánh hiến để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Mục Tử. Sự mạng của linh mục là dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa và chuyển trao lòng thương xót của Chúa đến cho con người. Như vậy, qua sự mạng của linh mục, nhân loại mọi nơi và mọi thời đón nhận được nguồn suối ơn lành từ Thánh Tâm Chúa.

Tháng 6 cũng là tháng có các linh mục chuẩn bị di chuyển để nhận bài sai mới. Tôi cũng sẽ chia tay với Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức sau 5 năm làm việc mục vụ ở đây, và sẽ trở về Nhà Dòng làm việc.

Thời gian trôi qua thật mau, mới ngày nào tới nhận nhiệm sở bây giờ đã sắp chia tay. Tính thời gian thì thật quá ngắn ngủi, nhưng tình cảm yêu thương, nâng đỡ của nhiều người trong Giáo xứ thì thật bao la, khó diễn tả bằng lời. Làm sao quên được những hình ảnh và những cử chỉ quen thuộc mỗi người trong suốt những năm tháng qua của Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Tài Chánh, Hội Đoàn, Ca Đoàn, Các em giúp lễ, và những người giáo dân đạo đức tốt lành ở đây, có lẽ tôi cũng nhớ vị trí ngồi của một số người khi đi tham dự Thánh Lễ, hôm nào thấy vắng họ là nhớ. Ngay cả nhớ luôn những người đến rất đúng giờ lễ "đến sau khỏi đầy", hoặc những người đến trễ nhưng không ngần ngại mắc cở chen vào những hàng ghế đã chật cứng. Không nhớ sao được khi mảnh đất Giáo xứ thân yêu này, từ nhà thờ đến những con đường trong các khu vực, hay tại nghĩa trang thành phố, Bệnh viện... đã từng in những dấu chân mục vụ của tôi qua các cử hành Phụng Vụ, Các Bí tích, các cuộc thăm viếng. Cùng với Cha Phó Phaolô Vũ Đức Thành, SDD, Anh Vũ Chủ Tịch HĐMV, Anh Tuấn HĐTC, Chị Quyên, Chị Lành, Anh Tăng, Anh Hoà, Chị Tuyền, Chị Hải Phượng, Chị Hương Nhà Quàn v.v... chúng tôi đã từng trần trở, lo âu, và những hoạch định cho Giáo xứ luôn được thăng tiến về mọi mặt, được đơm hoa kết trái về mặt đạo đức thánh thiện. Đồng thời quý vị đã luôn sẵn sàng làm theo ý kiến của tôi ở những giây phút thay đổi cuối cùng. Tạ ơn Chúa không có gì đáng tiếc xảy ra, mọi chuyện vẫn

diễn tiến tốt đẹp. “Nhân vô thập toàn” do đó, nếu tôi có nói hay làm gì mất lòng quý Ông Bà Anh Chị Em, xin hãy tha thứ cho tôi. Xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi để chu toàn nhiệm vụ đã được Thiên Chúa trao phó.

Từ ngày 17 - 21 tháng 6 năm 2024 quý Cha & quý Thầy **Tu Đoàn Nhà Chúa sẽ có Tuần Tĩnh Tâm & Thường Huấn** tại miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Đây là dịp rất quý để anh em Nhà Chúa họp mặt đông đủ để cùng nhau hồi tâm, canh tân đời sống thiêng liêng và đời sống tu trì. Nhân dịp này có hai thầy khẩn lần đầu, bốn thầy sẽ khẩn lại. Thầy Sáu Đaminh Nguyễn Xuân Mạnh, SDD sẽ được truyền chức linh mục vào lúc 11:00 sáng Thứ Bảy 22/6/2024 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Portland, Oregon. Kính xin quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục cầu nguyện cho ơn gọi của Giáo Hội nói chung, và cách riêng cho Tu Đoàn Nhà Chúa. Tân Linh Mục Đaminh Nguyễn Xuân Mạnh, SDD sẽ về Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức dâng Lễ Tạ Ơn vào lúc 5:00 chiều ngày Thứ Bảy 29/6/2024. Kính mời tất cả quý Hội Viên Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Tu Đoàn Nhà Chúa vùng Seattle, quý ân nhân, thân nhân và toàn thể quý Ông Bà Anh Chị Em cùng tới tham dự. Sự hiện diện của quý vị sẽ chứng tỏ tình yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho Tân Linh Mục.

Priest Day 2024 của Tổng Giáo Phận Seattle sẽ họp mặt từ ngày Thứ Hai 17/6 - Thứ Năm 20/6 tại Ocean Shores, cũng trùng với tuần Tu Đoàn Nhà Chúa Tĩnh Tâm. Do đó, trong những ngày họp mặt này sẽ **KHÔNG** có Thánh Lễ vì các linh mục đều buộc tham dự. Xin lưu ý Lễ Vọng 5:00 chiều Thứ Bảy 22/6 vẫn bình thường.

Chúa nhật 16/6 năm nay là “**Ngày của cha**” (**Father’s Day**), ngày con cái gửi những lời chúc và những món quà ý nghĩa đến những người cha thân yêu của mình. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho giới Gia trưởng trong Giáo xứ. Xin cho các người cha biết nhìn lên Thánh Tâm Chúa Giêsu để học biết cách yêu thương và chăm lo cho những người thân yêu mà Chúa đã trao phó để chăm sóc trong đời sống gia đình.

Ngày 29/6 **Lễ Kính Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ**, là Lễ Bỏ Mạng của Cộng Đoàn Đức Tin Phêrô, bỏ mạng Ca Đoàn Phêrô, bỏ mạng của cha xứ, cha phó và của nhiều người. Năm nay Giáo xứ chúng ta sẽ mừng kính vào ngày Chúa Nhật 30/6 đồng thời “Tống Cựu - Nghinh Tân”, tiễn tôi đi và đón cha Tân Chánh Xứ Giuse Nguyễn Khánh, với Thánh Lễ trọng thể ngoài trời vào lúc 10:30 sáng và tiệc mừng ngay sau lễ. Kính mời Cộng Đoàn tham dự và cầu nguyện mừng Lễ Quan Thầy cho Cộng Đoàn Đức Tin, Ca Đoàn, Quý Cha và quý Ông.

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khỏe mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Cả Giuse. Mừng Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ, và Mừng Ngày Của Cha (Father’s Day) đến tất cả quý Ông, quý Bác, quý Chú và quý Anh. Xin chào tạm biệt và ban ơn chúc lành của Thiên Chúa đến tất cả quý Ông Bà Anh Chị Em Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức thân thương của tôi.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh xứ